



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 915/SGTVT-KHTC

Yên Bái, ngày 08 tháng 8 năm 2018

V/v trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp  
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 67/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 23/7/2018 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái về việc trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải xin trả lời những câu hỏi của công dân như sau:

1. Công dân Nguyễn Văn Bình, địa chỉ tổ 13, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ có hỏi: Hiện nay con đường từ nhà máy nước Thị xã Nghĩa Lộ đến bản Đêu đường đi huyện Trạm Tấu rất khó khăn, tôi xin hỏi cơ quan chức năng tại sao con đường này lại không được xây dựng. Theo tôi được biết ở thị xã, các chương trình xây dựng nông thôn mới đang được Đảng và Nhà nước triển khai rộng rãi, thế nhưng con đường này vẫn lầy lội.

Sở Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Theo phân cấp của Luật Giao thông đường bộ và Luật ngân sách, Sở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh và một số tuyến đường đô thị, còn lại các tuyến đường trong thị xã, thành phố và các tuyến huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã được giao quản lý.

Tuyến đường từ nhà máy nước Thị xã Nghĩa Lộ đến bản Đêu hiện do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ quản lý. Được biết, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đang chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thị xã tiến hành rà soát các dự án, các tuyến đường (trong đó có tuyến đường từ nhà máy nước Thị xã Nghĩa Lộ đến bản Đêu), để báo cáo cấp thẩm quyền cho phép đầu tư trong năm 2019 và các năm tiếp theo (Các nội dung cụ thể liên quan đến tuyến đường đề nghị Công dân tìm hiểu qua các phòng ban chuyên môn của thị xã Nghĩa Lộ).

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Giao thông vận tải về những câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. /s. *me*

Nơi nhận:

- Như trên; *AA*
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Dự